

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 748 /BKHD-TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Quốc hội khoá XIII

CÔNG VĂN ĐẾN
Giữ... ngày 12/2...
Kính chuyển: Đ/c. Văn.....

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 9181/VPCP-V.III ngày 17/11/2014; 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014) đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri được biết./

Nơi nhận:


- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

BỘ TRƯỞNG



Bùi Quang Vinh

Thành phố Hà Nội



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KỶ HỢP THỦ LÂM QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*(Kèm theo văn bản số 748 /BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Kiến nghị số 1 (Số thứ tự 97 theo văn bản số 488/BDN):

Cử tri cho rằng tại khoản 3 Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định “Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp” là chưa phù hợp với thực tiễn, vì để thành lập được doanh nghiệp phải đảm bảo nhiều yếu tố khác như ngành nghề sản xuất kinh doanh, trụ sở, nguồn vốn... Do đó, nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình hoạt động khi sử dụng trên 10 lao động. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nghiên cứu điều chỉnh.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2014, hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên trên 10 lao động phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Quy định này là hợp lý nhằm tạo điều kiện cho những tổ chức kinh tế có quy mô sử dụng lao động lớn hơn 10 người được thành lập một cách chính thức và được hoạt động trong một môi trường kinh doanh minh bạch hơn, được pháp luật bảo vệ tốt hơn. Các yếu tố về ngành nghề sản xuất kinh doanh, trụ sở, nguồn vốn,... không phải là khó khăn khi hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp do pháp luật hiện hành không có quy định hạn chế về các vấn đề trên.

Kiến nghị số 2 (Số thứ tự 115 theo văn bản số 488/BDN):

Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội để hoàn thành đồng bộ các dự án sớm đưa vào hoạt động.

Trả lời:

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định việc phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ là nội dung quan trọng của ba khâu đột phá

Thành phố Hà Nội

chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, trong đó đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và phát triển khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hội nhập quốc tế, sớm đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự án Đại học Quốc gia Hà Nội là chiến lược đúng đắn, nhất quán để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thu hút các dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao nhằm sản xuất ra các sản phẩm khoa học và công nghệ cao tham gia thành công vào chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu.

Thời gian, qua ngân sách nhà nước đã tập trung ưu tiên bố trí vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu triển khai công tác xây dựng Khu công nghệ cao (KCNC). Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư thực hiện gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ giải ngân thực hiện GPMB, tái định cư, xây dựng hạ tầng chậm so với kế hoạch vốn đã giao hàng năm. Để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành dứt điểm công tác GPMB, tái định cư xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30/8/2014 của Văn phòng Chính phủ trong đó điểm mấu chốt là ưu tiên bố trí vốn và tiếp tục thực cơ chế, chính sách đặc thù cho bồi thường GPMB, tái định cư. Vì vậy, kế hoạch vốn năm 2015 đã tập trung ưu tiên bố trí cho KCNC Hòa Lạc là 1.100 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (tại Quyết định số 2373/QĐ-TTg ngày 27/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tập trung GPMB, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCNC Hòa Lạc thực hiện bằng nguồn vốn ODA (tăng gấp 2 lần so với kế hoạch năm 2014).

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015, tại Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: bố trí 179 tỷ đồng (để thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn trong nước đang triển khai trong KCNC Hòa Lạc; bố trí 170 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, tăng 37% so với kế hoạch trung hạn 2014-2015 (đã được thông báo tại văn bản số 4686/BKHĐT-TH ngày 06 tháng 7 năm 2013).

Kiến nghị số 3 (Số thứ tự 119 theo văn bản số 488/BDN):

Cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường nguồn vốn cho thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo tiến độ hoàn thành hệ thống đường vành đai, tuyến đường hướng tâm, kết nối liên thông theo mạng, giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn trong mạng lưới giao thông đường sắt đô thị, hạ tầng xe buýt, bến bãi đỗ xe... Quan tâm đầu tư vốn và chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiếp tục phối hợp với UBND thành phố để triển khai các dự án giao thông trọng điểm theo kế hoạch phát triển giao thông trong các giai đoạn đã được phê duyệt.

Trả lời:

Các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ngành từ Trung ương tới địa phương để sớm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Đối với các dự án do địa phương quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thành phố Hà Nội thuộc nhóm điều tiết về ngân sách trung ương, do vậy, nguồn ngân sách trung ương chỉ mang tính chất hỗ trợ. Thời gian qua, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ để thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các công trình phục vụ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Xây dựng khu tái định cư trường bắn Đồng Doi, Hệ thống thủy lợi, ký túc xá sinh viên, một số Bệnh viện...

Về kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ tăng cường nguồn vốn cho thành phố đầu tư xây dựng hệ thống giao thông: Trong thời gian vừa qua, Thủ đô Hà Nội đã được Chính phủ ưu tiên đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông đường bộ quan trọng bao gồm các trục hướng tâm và đường vành đai như: Đường vành đai III, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai... Nhiều công trình đến nay đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng như đường vành đai III, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Nhà ga T2 Nội Bài, cầu Nhật Tân, đại lộ Võ Nguyên Giáp góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông đô thị. Trong thời gian tới một số dự án sẽ tiếp tục được hoàn thành. Đề nghị UBND TP. Hà Nội quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao cho chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Kiến nghị 4 (Số thứ tự 4 theo văn bản số 10245/VPCP-V.III):

Cử tri cho rằng thời gian gần đây mặc dù các doanh nghiệp đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn

Thành phố Hà Nội

*gặp nhiều khó khăn như thủ tục chuyển đổi ngành nghề kinh doanh rườm rà...
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nghiên cứu có biện pháp
hữu hiệu để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. P*

Trả lời:

Trong thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Với việc ban hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014, khung khổ pháp lý về doanh nghiệp đã được hoàn thiện thêm một bước theo hướng đề cao quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, giảm các áp lực về thủ tục hành chính, để thông qua đó, huy động tối đa nguồn lực của xã hội tham gia vào nền kinh tế. Về ngành nghề kinh doanh, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bãi bỏ quy định ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trong trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Quy định mới này giúp giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013: “doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Trong thời gian tới, quy định nêu trên sẽ được cụ thể hóa tại các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này thông qua việc kết nối liên thông điện tử giữa hệ thống của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, cho phép thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và dễ dàng theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng cơ chế cấp mã số doanh nghiệp tự động. Với cơ chế mới này, dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được hiện đại hóa thêm một bước, cho phép thực hiện hoàn toàn tự động và đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ trong tối đa 03 ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, giúp cho quá trình gia nhập thị trường của doanh nghiệp trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn./.